

Số 22<sup>\*</sup> -CTr/ĐU

## CHƯƠNG TRÌNH thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/BCĐTP ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng; Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo xác định một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024, cụ thể như sau:

### I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở<sup>1</sup> gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về công tác dân vận; về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới gắn với thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội*”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*Thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình*”.

2. Sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “*Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*”.

3. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội.

<sup>1</sup> Trọng tâm là Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “*Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX); Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Luật số 10/2022/QH15 ngày 10 tháng 01 năm 2022 về thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư...

## II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

### 1. Văn phòng Đảng ủy

Xây dựng chương trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2024 và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ đối với các đơn vị trực thuộc.

### 2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các tập thể, cá nhân người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hướng dẫn cấp ủy trực thuộc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý, giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động kiến nghị, những vụ việc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại đơn vị.

### 3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Tham mưu triển khai, quán triệt và theo dõi việc thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*Thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình*”.

Hướng dẫn, định hướng thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác nắm, định hướng dư luận xã hội trong tình hình mới; giới thiệu, lan tỏa các mô hình, cách làm hay, hiệu quả về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo.

### 4. Ban Tổ chức Đảng ủy

Phối hợp cùng Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định về công tác cán bộ.

Thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân đúng theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình công tác cán bộ; công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ. Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng



đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

### 5. Công đoàn ngành giáo dục Thành phố

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm tình hình công đoàn viên và người lao động, phối hợp cùng thủ trưởng đơn vị tháo gỡ những bức xúc, khó khăn về đời sống, việc làm, vận động công đoàn viên và người lao động tham gia thực hiện và giám sát những nội dung theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU và Đề án số 06-ĐA/TU. Phát huy tốt vai trò chức năng đại diện của tổ chức công đoàn tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị.

Tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, công đoàn viên và người lao động năm 2024, chú trọng việc chọn nội dung sát thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc sau khi đối thoại.

Thực hiện giám sát theo Thông báo kết luận số 1485-KL/TU ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của hệ thống chính trị thành phố năm 2024.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024 do đơn vị phụ trách theo đặc điểm của cơ quan, đơn vị; gửi kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, tổng hợp chung.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Ban Tổ chức Đảng ủy,
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy,
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy,
- Công đoàn ngành giáo dục Thành phố,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**